

ศาลรัฐธรรมนูญสู่สากล

ดร.ปัญญา อุดชาชน รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของศาลรัฐธรรมนูญที่เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยร่วมกับศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย ได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลีมาเลเซีย สาธารณรัฐมองโกเลีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้ลงนามอย่างเป็นทางการก่อตั้งสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชียขึ้นในปฏิญญาจาการ์ตา ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชียมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมหลักประกันประชาธิปไตย ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ส่งเสริมความเป็นอิสระของศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่า และส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิก ทั้งนี้ วันที่ ๒๓ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ประเทศสมาชิกจะได้จัดประชุมเตรียมความพร้อม ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อเตรียมการจัดประชุมใหญ่ครั้งแรกของสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย การประชุมดังกล่าวมีวาระสำคัญ เช่น การรับเข้าเป็นสมาชิก การระงับและการให้พ้นจากสถานะสมาชิก การรับและการให้พ้นจากสถานะผู้สังเกตการณ์และผู้รับเชิญ การกำหนดวันและสถานที่และเลือกหัวข้อการประชุมใหญ่ การอนุมัติงบประมาณของการประชุมใหญ่ การกำหนดส่วนบำรุงทางการเงินให้แก่การประชุมใหญ่ การให้ความเห็นชอบปฏิญญาสุดท้ายของการประชุมใหญ่ การจัดระเบียบของสมาคม และการแก้ไขธรรมนูญ เป็นต้น

สำหรับผลการดำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา ได้สร้างคุณูปการให้กับสังคมไทยอย่างมหาศาล ได้แก่ การพิทักษ์รัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายสูงสุดของประเทศโดยการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายทั้งก่อนประกาศใช้และหลังประกาศใช้แล้ว การควบคุมวินัยการเงิน การคลัง และงบประมาณของประเทศโดยการตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การพัฒนาระบบการเมืองและพัฒนาประชาธิปไตยโดยการควบคุมวินัยของพรรคการเมือง การพิทักษ์ระบบคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยการควบคุมการกระทำอันเป็นลักษณะต้องห้ามหรือการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการรักษาความมั่นคงแห่งรัฐและบูรณภาพแห่งดินแดนโดยการตีความความตกลงระหว่างประเทศว่าเป็นหนังสือสัญญาที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาหรือไม่ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญให้กับประชาชน ทั่วประเทศ และล่าสุด สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ประกาศผลการตัดสินตามโครงการประกวดภาพวาดเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วผลเป็นดังนี้

ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป รางวัลที่ ๑ ได้แก่ นายสุชาติ ขวัญหวาน กรุงเทพ รางวัลที่ ๒ ได้แก่ นายจักรพันธ์ หิริยาสาลี สงขลา และ รางวัลที่ ๓ ได้แก่ นายรัชชา ธารายศ สุราษฎร์ธานี

ระดับมัธยมศึกษาและเทียบเท่า รางวัลที่ ๑ ได้แก่ นายณัฐวุฒิ ชูมะโนวัฒน์ กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ ๒ ได้แก่ นางสาวนันท์วัน ปลอดภัย สุธาภรณ์ธานี และ รางวัลที่ ๓ ได้แก่ นายถิรน้อย เต้จัน เลย

ระดับประถมศึกษา รางวัลที่ ๑ ได้แก่ ด.ญ.พลอยน้ำผึ้ง แพรศิริ ระยอง รางวัลที่ ๒ ได้แก่ ด.ญ.ธนิศา สิทธิชัย มหาสารคาม และ รางวัลที่ ๓ ได้แก่ ด.ญ.ณัฐพรรณ โชคบำรุง กรุงเทพ โดยท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญจะมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาต่อไป

ด้วยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญจึงเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจตุลาการที่มีแผนเป็นเครื่องมือที่เป็นกลไกสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาไปสู่สากลได้ชัดเจนและถูกต้องภายใต้ปณิธานที่ว่า “ยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน” หากมีข้อสงสัยประการใดหรือต้องการเอกสารเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ติดต่อ Call Center ๑๒๐๑ หรือ www.constitutionalcourt.or.th
